



**ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพเภสัชกรรม
และการสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567**

(หากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์)

วันที่	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566	1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์	ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในประกาศ มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต์ www.rsu.ac.th
	2. กรอกข้อมูลระเบียบประวัติ และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าสอบข้อเขียนพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพฯ และการสอบสัมภาษณ์ <i>QR Code แบบฟอร์มระเบียบประวัติ</i> 	ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพฯ และสอบสัมภาษณ์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มระเบียบประวัติ จาก QR Code และทำการกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ 1. ระเบียบประวัติที่กรอกข้อมูลและติดรูปเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(ปพ.1) 1 ฉบับ 5. สำเนาบัตรเลขที่สมัครสอบ หรืออีเมลยืนยันการสมัครสอบ 1 ฉบับ 6. สำเนาผลสอบ TGAT 1 ฉบับ(ถ้ามี) 7. สำเนาผลสอบ TPAT 1 ฉบับ(ถ้ามี) 8. สำเนาผลสอบ A-Level 1 ฉบับ(ถ้ามี)	เว็บไซต์ www.rsu.ac.th
วันที่ 2 ธันวาคม 2566	3. การรายงานตัว ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดการเข้าสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคน แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น (กรณีไม่ใช่นักเรียนหรือนักศึกษาให้สวมชุดสุภาพ)	ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพฯ และสอบสัมภาษณ์ <u>ต้องนำระเบียบประวัติและเอกสารหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์</u> เข้ารายงานตัว เพื่อตรวจสอบลำดับที่ เวลา 07.30 – 08.30 น.	ลานใต้ตึก 4/1 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)
	4. สอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพ	เวลา 09.00 – 09.30 น.	ห้อง 503 ตึก 4/1 และห้อง 202 ตึก 4/2 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)

วันที่	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่
	5. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์	เวลา 10.00 – 12.00 น. หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องกรอกข้อมูลในระเบียบประวัติให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง และเตรียมหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่รับพิจารณา	ห้อง 503 ตึก 4/1 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)
	6. ตรวจสอบตาบอดสี สอบทักษะพื้นฐานทางเภสัชกรรม และสอบสัมภาษณ์	เวลา 10.00 – 15.00 น.	ห้อง 401 และ ห้อง 403 ตึก 4/1 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)
วันที่ 4 ธันวาคม 2566	7. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์	ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในประกาศ มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 17.00 น.	เว็บไซต์ www.rsu.ac.th
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2566 (สำหรับตัวจริง)	8. การเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนเรียน QR Code ไปรับรองแพทย์ 	ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 5.1.ใบรับรองแพทย์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์จาก QR Code ซึ่งผลการตรวจต้องมาจากโรงพยาบาลเท่านั้น 5.2.ผลตรวจตาบอดสี (ถ้าตรวจพบว่ามีภาวะตาบอดสี จะต้องระบุระดับความรุนแรงของตาบอดสีให้ชัดเจน) สำหรับตัวสำรองทางวิทยาลัยฯ จะทำการติดต่อไป ในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์	สำนักงานธุรการ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 2 ห้อง 204 (อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์)

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก “ฝ่ายกิจการนักศึกษา เภสัชรังสิต”

หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบทุกคน แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น (กรณีไม่ใช่นักเรียนหรือนักศึกษาให้สวมชุดสุภาพ)
: เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีสุขภาพดี ทั้งทางกายและทางใจ มีวุฒิภาวะ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี การตัดสินใจให้สิทธิ์เข้าศึกษาของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด